



ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 70

ฉบับที่: 22592

หน้า: 19(กลาง)

Col.Inch: 30.33 Ad Value: 33,363

PRValue (x3): 100,089

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ร้องอสส.ไม่ฟ้อง อนันต์ อัสวโกคิน 'เครดิตยูเนียน'

ร้องอสส.ไม่ฟ้อง อนันต์ อัสวโกคิน 'เครดิตยูเนียน'

ที่ปรึกษากฎหมายชมรมคุ้มครองสิทธิสมาชิก
เจ้าหน้าที่รายย่อยสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ยื่น
หนังสือขอให้อัยการสูงสุดสั่งฟ้องนายอนันต์ อัสวโกคิน
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้สนับสนุนวัดพระธรรมกาย
ในคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตฯ และขอให้คณะกรรมการ
อัยการ (ก.อ.) พิจารณาตรวจสอบการทำงานของ
สำนักงานคดีพิเศษ

ที่ห้องประชุม 303 สำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อ
เวลา 10.00 น. วันที่ 28 พ.ย. กลุ่มผู้แทนชมรมคุ้มครอง
สิทธิสมาชิกเจ้าหน้าที่รายย่อยสหกรณ์เครดิตยูเนียน
คลองจั่น นำโดยนายธรรมบุญ อัดโชติ นายแก้วสร
อติโพธิ นักวิชาการที่ปรึกษากฎหมายชมรมฯ เข้ายื่น
หนังสือต่อคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) พิจารณา
ตรวจสอบการสั่งคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวหา
นายอนันต์ อัสวโกคิน นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับ
พวกฐานฟอกเงินให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น
ต่อมาอัยการสำนักงานคดีพิเศษมีคำสั่งไม่ฟ้องนาย
อนันต์ จึงต้องส่งสำนวนให้ดีเอสไอพิจารณาเห็นแย้ง
คดียังอยู่ระหว่างพิจารณาสำนวน มีนายประยุทธ
เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้
แทนรับเรื่อง

นายแก้วสรกล่าวว่า ต้องการให้คณะกรรมการ
อัยการตรวจสอบการสั่งคดีครั้งนี้เพราะพบการส่งเงิน
จากบัญชีนายอนันต์ที่อ้างว่าขายที่ดินได้จำนวน 321
ล้านบาทจึงแบ่งมาถวายทำบุญเข้ามูลนิธิวัดพระธรรมกาย
แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สอบสวนพบ
ที่ดินแปลงนี้แท้จริงเป็นของนายสุภชัย ศรีสุภอักษร
ใช้เงินที่ยักยอกจากสหกรณ์เครดิตฯ 321 ล้านบาท
มาซื้อจากบริษัทเอ็มโฮม 3 แปลงเพื่อไปค้ากำไร

โดยมีนายอนันต์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ต่อมานายอนันต์
นำเงินบางส่วนที่ได้จากการขายที่ดินมาถวายวัด
พระธรรมกาย 321 ล้านบาท คดีนี้ดีเอสไอสรุปสำนวน
ว่าเป็นการฟอกเงิน 3 ครั้ง แต่อัยการสำนักงานคดี
พิเศษกลับสั่งไม่ฟ้อง ส่วนคดีแฟงที่อยู่ไปเพราะนาย
สุภชัยขายที่ดินเอ็มโฮมแปลงหนึ่งแล้วนำเงินมาชำระคืน
ให้ผู้เสียหายครบ 321 ล้านบาทแต่บรรดาผู้เสียหาย
เห็นว่าเมื่อนายสุภชัยใช้เงินที่ยักยอกซื้อกิจการบริษัท
ทั้งหมด ที่ดินทั้ง 3 แปลงของบริษัทต้องเป็นของที่ได้
จากการกระทำผิดฐานฟอกเงิน อัยการจะนำการขอใช้
ทางแฟงมาทำให้ที่ดินแปลงใดหมดความเป็นของ
ที่ได้จากการกระทำผิดไม่ได้

นายแก้วสรกล่าวว่า ขอเรียกร้องให้
นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุดในฐานะ
อดีตรอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ มอบอำนาจ
ให้แก่รองอัยการสูงสุดท่านอื่นสั่งสำนวนคดีนี้แทน
เนื่องจากนายวงศ์สกุลในฐานะอดีตรอธิบดีอัยการ
สำนักงานคดีพิเศษอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้
คำปรึกษาแนะนำแก่อัยการผู้รับผิดชอบสำนวนมาก่อน
ถ้าขณะนั้นเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ปัจจุบันเป็นอัยการ
สูงสุดก็ต้องสั่งไม่ฟ้องอีก

ขณะที่นายประยุทธ เพชรคุณ ชี้แจงว่า คดีนี้
อัยการสำนักงานคดีพิเศษสั่งไม่ฟ้องนายอนันต์ตาม
พยานหลักฐานที่ปรากฏ แต่กระบวนการสั่งสำนวน
ยังไม่จบเพราะคดีนี้จะถึงที่สุดเมื่ออธิบดีดีเอสไอเห็นฟ้อง
ด้วย แต่ถ้าอธิบดีดีเอสไอเห็นแย้ง ต้องส่งให้อัยการ
สูงสุดพิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้าย

“คนสั่งสำนวนคดีนี้คือนายธนวรรษ ว่องไววิวงศ์
รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ไม่ใช่ นายวงศ์สกุล
โดยหลักการต้องทำงานภายใต้กฎหมาย มีการถ่วงดุล
ให้ตรวจสอบได้อยู่แล้ว อย่าเอาความรู้สึกมาประกอบ
ดีเอสไอก็มีอิสระในการพิจารณา ผมไม่รู้ข้อเท็จจริง
ในสำนวน ทั้งหมดเป็นประเด็นที่ต้องรับฟังไม่สามารถ
สรุปได้ หลังจากนี้เมื่อได้รับหนังสือ ผมจะนำเรียน
อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป”
นายประยุทธกล่าว